



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ใครเป็นใครใน "สมัคร 1"



ในที่สุด ครม.สมัคร 1 ก็คลอดออกมา ซึ่งไม่ผิดเพี้ยนไปจากกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าใครจะได้รับตำแหน่งอะไรหน้าตา ครม.ที่ สมัคร สุนทรเวช ยอมรับว่า ชี้เหร่นั้น เต็มไปด้วย "เด็ยมือสอง" หรือ "นอมินี" หรือ "โล่รุ่น"

จนแทบไม่เชื่อว่า บางคน ด้วยประสบการณ์ ด้วยภูมิหลังเช่นนี้จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารงาน ขับเคลื่อนกลไกของประเทศ อย่างไรก็ตาม เวลาและผลงานย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์

1. สมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกฯ และ รมว.ศึกษาธิการ

รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน เป็นสามี "เจ้แดง" เขียวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผ่านงานทางด้านกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตราชการ เคยเป็นผู้พิพากษา ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ แกนนำคนสำคัญของพรรคพลังประชาชน มาดูแลฐานเสียงและ ส.ส.ภาคเหนือทั้งในสังกัดวังบัวบานและ ส.ส.ใหม่ ถูกวางตัวในหลายกระทรวงสำคัญ เช่น กระทรวงยุติธรรม รองนายกฯ แบ่งเค้ก ครม.ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณา ในนามพรรคพลังประชาชน

2. มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์

อดีต ผอ.อสมท คนดัง ที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อปี 2549 ในช่วงหลังรัฐประหาร ถือเป็นคนนอกเพียงไม่กี่คนที่กล้าอาสาเข้ามาช่วยทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจของพรรค เคยถูก พ.ต.ท.ทักษิณทาบทามให้มาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลไทยรักไทยสมัยที่ 2 แต่ปฏิเสธไป ล่าสุดตำแหน่งของ มิ่งขวัญ ไม่ราบรื่นนัก เพราะต้องประสานงานกับ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกฯ และ รมว.การคลัง จนมีข่าวว่า กินเกาเหลากันตั้งแต่มิเริ่มงาน

3. นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกฯ และ รมว.การคลัง

คนเดือนตุลา ปี 19 เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รมช.สาธารณสุข รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลทักษิณ นับเป็นคนสายตรงวังจันทร์สองหล้า ก่อนพรรคไทยรักไทยถูกยุบ พ.ต.ท.ทักษิณประกาศว่า หมอเลี้ยว นี่แหละคือเพื่อนตาย ในช่วงที่เกิดการแบ่งโควตารัฐมนตรีไม่ลงตัว แล้วหมอเลี้ยวตัดสินใจไม่รับตำแหน่ง

ในช่วงก่อตั้งพรรคพลังประชาชน ได้รับตำแหน่งสั่งตรงจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ให้เป็นเลขาธิการพรรค เป็นแกนนำคนสำคัญที่สามารถต่อสายตรงถึง พ.ต.ท.ทักษิณ และช่วยพรรคขับเคลื่อนทางการเมืองมากที่สุดคนหนึ่ง

แต่การก้าวเข้ามารับตำแหน่ง รมว.การคลัง อีกตำแหน่ง กลับเกิดปัญหาใหม่ เพราะ มิ่งขวัญ ก็งานด้านเศรษฐกิจ ตำแหน่ง รมว.การคลัง ที่มักจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ก็เลยมีปัญหา หมอเลี้ยวจึงตัดสินใจแถลงว่า "ไม่มีใครเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนี้ แม้ว่า สมคร สนทรวง จะเคยประกาศว่า เขาคือหัวหน้าทีมมาแล้วก็ตาม

4. ดร.สหัส บัณฑิตกุล รองนายกฯ

สายตรงนายกฯ คนที่ 25 ที่ขอโควตานี้มา อดีตรองผู้ว่าฯ กทม.ฝ่ายการโยธา อดีตผู้บริหารบริษัทโอเลฟินส์ ในเครือ ปตท. ว่ากันว่าช่วงที่ผ่านมา นายกฯ สมครให้ความไว้วางใจมาก เนื่องจากมีฝีมือในการบริหารงานด้านการวางผังเมืองและการวางระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ จึงถูกวางตัวเข้ามาเป็นรองนายกฯ เพื่อให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องระบบขนส่งมวลชนของประเทศ และพื้นที่ที่อะไรต่อมิอะไรลงตัว สมคร ก็ประกาศทันทีว่าจะสร้างสวนต่อรถไฟฟ้า และจะให้รัฐบาลซื้อกิจการเอกชนมาทำเอง

5. พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกฯ

รุ่นใหญ่อีกหนึ่งชีวิตที่ผ่านสนามการเมืองมากกว่า 20 ปี ผ่านความสูงสุดในตำแหน่งเสนาบดีหลายกระทรวง ผ่านการเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และอดีตหัวหน้าพรรคมหาชน รวมทั้งยังเคยเป็นอดีตผู้จัดการรัฐบาลที่สลับล้มสมัยรัฐบาลชวน 2 ในกรณีดึงกลุ่มงูเห่า รวมทั้งยังเคยตกต่ำทางการเมืองอย่างสุดๆ คือโดนตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี ในข้อหาแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จมาแล้ว คราวนี้มารับโควตารองนายกฯ สั่งกัดพรรคชาติไทย ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า เสธ.หนั้นจะไปอยู่กับ ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ที่พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา แต่ว่ากันว่า ด้วย "ออปชั่น" ที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนใจจึงเกิดขึ้น

6. สุวิทย์ คุณกิตติ รองนายกฯ และ รมว.อุตสาหกรรม

หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน อดีต ส.ส.ขอนแก่น ที่ไม่เคยสอบตกเลยตั้งแต่ลงเล่นการเมือง แต่เลือกตั้งคราวนี้ต้องพลาดท่า โดนคู่แข่งทั้งแถมแบบขาดลอย เพราะขวรากหญ้ายังศรัทธานโยบายประชานิยม สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ สุวิทย์ ผูกขาดการเป็นรัฐมนตรีมาหลายรัฐบาลแล้ว รวมถึงการได้ดิบได้ดีในการร่วม ครม.สมคร 1 เช่นกัน สุวิทย์ เคยจัดพิธีสวดยันต์ครั้งใหญ่ให้ ทักษิณ เมื่อครั้งชะตาตกมาแล้ว ซึ่งว่ากันว่า ครั้งนั้นทำให้ ทักษิณรอดพ้นและได้เป็นนายกฯ สมัยที่สอง

7. ชูศักดิ์ ศิรินิล รมว.ประจำสำนักนายกฯ

อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง อดีตรองเลขาธิการพรรค และประธานคณะกรรมการฝ่ายกฎหมาย เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 2 สมัย (2544, 2548) กรรมการในสภาผู้แทนราษฎรหลายคณะ และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคไทยรักไทย เนื่องจากยังคงปักหลักอยู่กับพรรคและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญในส่วนของฝ่ายกฎหมายในการต่อสู้คดีความต่างๆ ของพรรค โดยเฉพาะผลงานชิ้นโบแดง คดียุบพรรค จึงทำให้ได้โควตาพิเศษตอบแทนผลงานให้เป็นรัฐมนตรี

8. จักรภพ เพ็ญแข รมว.ประจำสำนักนายกฯ

อดีตผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ โฆษกรัฐบาลไทยรักไทย ผ่านงานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และแกนนำ นปก. ที่เข้ามามีบทบาทในการเคลื่อนไหวต่อต้าน คมช.และป่า ในช่วงที่รัฐบาลทักษิณถูกรัฐประหาร จนได้สัมผัสกับบรรยากาศในคุกมาแล้ว ถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามให้พรรคพลังประชาชนกลับมามีอำนาจ จึงได้โบว์สนักถูกวางตัวให้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในฐานะโควตาโดยตรงอีกคนหนึ่ง ก่อนหน้านี้ถูกวางตัวในหลายกระทรวง เช่น รมช.การต่างประเทศ จนมาลงตัวที่เก้าอี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ดูแลสื่อ

9. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.มหาดไทย

อดีตดาวสภา ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ รองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ หัวหน้าพรรคมวลชนและพรรคทางเลือกใหม่ เป็น ส.ส.กทม.หลายสมัย แม้จะเคยพลาดสอบตกไป 1 สมัยก็ตาม ส่วนงานด้านเสนอบดีนั้น สาร์วัตรเหลิมก็เคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้อนุมัติสัญญาสัมปทานดาวเทียมไอบีซีให้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ จนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ และเมื่อ รสช.ยึดอำนาจ สาร์วัตรเหลิมก็ต้องลี้ภัยไปเดนมาร์ก สวีเดน โดยได้รับความช่วยเหลือจาก พ.ต.ท.ทักษิณ

ในยุคนั้นมองกันว่า สาร์วัตรเหลิม เป็นสายล่อฟ้าที่ทำให้เกิด รสช. เนื่องจากขัดแย้งกับ จปร.5 กรณีรลโมบาย และวิจารณ์นักจิวและคุณหญิงหลุยส์

การเข้ามาสังกัดพรรคพลังประชาชนของสาร์วัตรเหลิม มีเงื่อนไขว่าจะต้องรับ 2 ลูกชาย คือ วัน และ ดวง อยู่บำรุง ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต กทม. แต่ถูกต่อต้านจากพรรค ความผิดหวังครั้งนั้นของยอดคุณพ่อ ก็น่าจะคุ้มหากผลตอบแทนคือเก้าอี้ มท.1

10. สफल พองาม รมช.มหาดไทย

อดีต ส.ส.วังน้ำเย็น และรองประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีผลงานการตรวจสอบโครงการงบประมาณท่องเที่ยวของ สมศักดิ์ เทพสุทิน สมัยเป็น รมว.การท่องเที่ยวฯ เคยปะทะกับนายฯ คนที่ 23 เรื่องการทำหน้าที่ของ ส.ส.ว่า "ส.ส.ไม่ใช่พนักงานบริษัท" จนทำให้ พ.ต.ท.ทักษิณไม่พอใจ และทำหน้าที่ตรวจสอบกรณีซีทีเอ็กซ์ เมื่อครั้งป่าเหาะเสนอเป็นเลขานุการ รมว.การคลัง (ร.อ.สุชาติ เขาวัววิเศษ) แต่ผลงานเหล่านั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่อนุมัติ

ต่อมาเมื่อวังน้ำเย็นล่มสลาย สफल แยกตัวออกมาและยังคงอยู่กับพลังประชาชน โดยย้ายมาอยู่กลุ่มนายเนวิน ชิดชอบ แบบเต็มตัว ช่วยต่อสู้ให้พรรคในการเลือกตั้งในฐานะแกนนำกลุ่มเนวิน ในที่สุดก็สามารถซื้อใจนายเนวินที่อยู่ร่วมหัวจมท้ายกับพรรค จนได้รับโควตา รมช.มหาดไทย

11. สิทธิชัย ไควสุรัตน์ รมช.มหาดไทย

อดีต ส.ส.อุบลฯ คนใกล้ชิด ปรีชา เลหาพงศ์ชนะ และ พินิจ จารสมบัติ ก้าวขึ้นตำแหน่งนี้ไปตามโผ แม้ช่วงแรกชื่อจะไม่ปรากฏ แต่คนวงในเพื่อแผ่นดินรู้ว่าเก้าอี้นี้ใครจองมาตั้งแต่หัววัน แม้จะเคยสังกัดไทยรักไทย แต่ก่อนเลือกตั้งก็มีเรื่องกับพรรคพลังประชาชนเรื่องลายเซ็นใบสมัครที่ กกด.ตรวจสอบพบว่า "เสียอี๊ด" เป็นสมาชิก 2 พรรค จนเกือบโดนตัดสิทธิลงสมัคร ส.ส.คราวนี้ และมีเรื่องราวใหญ่โตกันพักหนึ่ง สุดท้ายก็เอวัง เพราะเพื่อแผ่นดินมาร่วมรัฐบาลกับพลังประชาชนนั่นเอง

12. นพดล ปัทมะ รมว.การต่างประเทศ

อดีตนักศึกษาทุนอานันท์มหิดล ไปศึกษากฎหมายที่ประเทศอังกฤษ จนสำเร็จนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ตามด้วยนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยลอนดอน และเนติบัณฑิตอังกฤษแห่งสำนักลินคอล์น อินน์ อดีตทนายความและที่ปรึกษากฎหมายหลายแห่ง เข้าสูการเมืองจากการชักนำของนายชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขต 3 ครั้งแรกปี 2539 ผลได้เป็น ส.ส.ประชาธิปัตย์ หน้าใหม่ในสภา

เลือกตั้งถัดมายังเข้าสภาในฐานะ ส.ส.กทม.เขต 12 ได้นั่งเลขานุการ รมว.ต่างประเทศ ปี 2542 ต่อมาได้รับการชักชวนจากเพื่อนสนิท ยงยุทธ ดิยะไพรัช ให้เข้ามาช่วยเรื่องคดีต่างๆ ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวของ พ.ต.ท.ทักษิณและตระกูลชินวัตร และเป็นโฆษกส่วนตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ในยามยากช่วงหลังถูกรัฐประหาร ก่อนลงสมัคร ส.ส.สัดส่วน กลุ่ม 5 ในนามพรรคพลังประชาชน สอบตก แต่ก็ยังถือแคนดิเดตรัฐมนตรี ถูกวางตัวไว้หลายกระทรวงเช่น ศึกษาธิการ ยุติธรรม แต่สุดท้ายมาลงตัวที่กระทรวงการต่างประเทศ

13. วิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.พาณิชย์

บุตรชายเจ้าสัววทุน เตชะไพบูลย์ เครือธนาคารศรีนคร เข้าสู่งการเมืองโดยการชักนำของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายฯ เป็นนายทุนให้พรรคความหวังใหม่มาตลอด และเมื่อพรรคความหวังใหม่ยุบมารวมกับไทยรักไทยเมื่อปี 2544 ก็ยังติดตาม พล.อ.ชวลิต มาตลอด เป็นที่ปรึกษาในด้านต่างๆ แถมยังมีความใกล้ชิดกับนายวราเทพ รัตนากร อดีต รมช.การคลัง การเลือกตั้งที่ผ่านมามีหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลการเลือกตั้ง โดยเฉพาะปัจจัยการเลือกตั้งในพื้นที่ต่างๆ เช่น ภาคอีสานบางส่วน และภาคเหนือตอนล่าง จนได้โควตา รมช.พาณิชย์

14. พ.ต.ท.บรรยณิน ตั้งภากรณ์ รมช.พาณิชย์

เคยเป็นเลขานุการ รมว.แรงงาน นอนจองตำแหน่ง รมต.ตั้งแต่หัววัน แต่ช่วงปลายต้องลุ้นแย่งโควตาให้กับคนในพรรค แต่ก็หลุดเข้ามาเป็นแคนดิเดต รมช.มหาดไทย คมนาคม เกษตรฯ สุดท้ายโดนเบียดจากคนในพลังประชาชน มาลงตัวที่กระทรวงนี้ ประวัติความเป็นมานั้นแกะรอยได้ไม่ยาก เพราะเป็นเด็กในคณาภิรมย์ ในช่วงที่ สมศักดิ์ แยกตัวออกมาตั้งกลุ่มและพรรคประชานิยมไปโดย สारวัตรบรรยณินก็ตามมาช่วยลูกพี่จนได้ดิบได้ดีในวันนี้

15. สุธา ชันแสง รมว.การพัฒนาสังคมฯ

อดีต ส.ส.กทม.หลายสมัย ติดตามคุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ ตั้งแต่อยู่พรรคพลังธรรม จนได้ตำแหน่งทางการเมืองหลายตำแหน่งในรัฐบาลทักษิณ อาทิ รองประธานภาค กทม. เลขานุการ รมว.การคลัง และเป็น 1 ใน 9 คนที่สามารถฝ่าฟันกลับมาเป็น ส.ส.กทม. พรรคพลังประชาชนอีกครั้ง ได้โควตาภาค กทม.เพียงหนึ่งเดียว ให้เป็น รมว.การพัฒนาสังคมฯ และได้รับมอบหมายให้มาช่วยฟื้นฟูฐานเสียงใน กทม.

16. สันติ พร้อมพัฒน์ รมว.คมนาคม

นายทุนธุรกิจก่อสร้าง คว่าแก้อี้ รมว.มาได้ตามแรงหนุนของเฮียเพ็งบวกกับสายตรงจันทร์สองหล้า ประวัติทางการเมืองก็ไช่ย่อย เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคความหวังใหม่ เป็นที่ปรึกษา รมว.มหาดไทย (พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ) เลขานุการ รมว.แรงงานและสวัสดิการสังคม (นายมนตรี ด้านไพบูลย์) การเลือกตั้งที่ผ่านมา ดูแลพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง อาทิ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และประสบความสำเร็จได้รับเลือกตั้งในฐานะ ส.ส.สัดส่วน กลุ่ม 2 ของพรรค

17. ทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.คมนาคม

ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคพลังประชาชน อดีตเด็กป่าเหาะ แต่มาพักหลังแนบแน่นกับ เนวิน ชิดชอบ โตมาจากพรรคชาติไทยย้ายมาพรรคไทยรักไทย พลังประชาชน มีผลงานเข้าตาถือเป็นหนึ่งในแกนนำและอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนรักทักษิณไม่เอาเผด็จการ และกลายเป็นมือเป็นไม้ในการเคลื่อนไหวขับไล่ คมช. ทั้งในช่วงที่พรรคถูกรัฐประหาร เรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนการเลือกตั้งจนได้รับโควตา รมช.คมนาคม

18. อนุรักษ์ จุริมาศ รมช.คมนาคม

อดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด ที่สอบตกมาหยกๆ แต่ประสบการณ์ทางการเมืองนั้นถือว่าพอตัว เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้ว 3 ครั้ง คือ รมช.เกษตรฯ รมว.การพัฒนาสังคมฯ รมว.วัฒนธรรม และคราวนี้คือคนที่สี่ที่ "เสียแกะ" จะย้ายมาทำงานที่พรรคชาติไทยได้รับโควตาปันส่วนนี้มาจากพลังประชาชน แก้อี้ตัวนี้ที่ รมต.เมืองกินร้อยคว่ามาได้ นั้นสายชาวลับจากพรรคชาติไทยระบุว่า "เสียแกะ" มาแรงแข่งทางโค้งเบียดตัวเลือกอื่นอย่าง นพดล พลเสน และ จองชัย เทียงธรรม ไปได้โดยฝีมือของบรรหารอีกเช่นเคย

19. สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รมว.เกษตรและสหกรณ์

คนสนิทของมังกรเมืองสุพรรณ หนึ่งใน ส.ส.ผูกขาด จ.อ่างทอง ผ่านชีวิตงานการเมืองในฝ่ายบริหารคือ รมว.ศึกษาธิการ และฝ่ายนิติบัญญัติ คือรองประธานสภาผู้แทนฯ ปี 2544 แต่การทำหน้าที่ดังกล่าวในยามนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มิใครจะนิยมชมชอบเท่าใดนัก ว่ากันว่า การก้าวขึ้นเป็น "พญานาค 1" นั้น "เสียตื้อ" ต้องฝ่าขวากหนามทั้งจากในพรรคชาติไทยที่มีหลายคนใฝ่ฝัน อีกทั้งคนไกลจากสองงกก็ขอให้เปลี่ยนตัว แต่สุดท้ายก็ก้าวขึ้นมาในตำแหน่งนี้ได้ด้วยแรงส่งของคนโตตัวเล็ก

20. สมพัฒน์ แก้วพิจิตร รมช.เกษตรและสหกรณ์

สมพัฒน์ นั้นพูดได้ว่าเป็นรัฐมนตรีแบบล้มเหลวโดยแท้ เพราะเดิม กมล จิระพันธุ์วานิช ถูกวางตัวให้รับตำแหน่งนี้ แต่มีปัญหาในเรื่องการเป็นคู่สัญญาสัมปทานกับรัฐ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับคุณสมบัตินิติการเป็นรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามก็ แก้อี้ตัวนี้ต้องจับตา "ลูกท้อป" วราวุธ ศิลปอาชา ที่อาจจะมาสลับสับเปลี่ยนในจังหวะที่มีการปรับกรม.

21. ชีระชัย แสนแก้ว รมช.เกษตรและสหกรณ์

ส.ส.อุดรธานี พรรคพลังประชาชน ดาวสภาอีกคนหนึ่ง ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2544 ถือเป็น ส.ส.กลุ่มนกแล สังกัดกลุ่ม พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ต่อมาย้ายค่ายไปวังน่ายมของ สมศักดิ์ เทพสุทิน ประกาศตัวเป็น "อีโต้อีสาน" ทำหน้าที่ตอบโต้ทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ ผลงานสร้างชื่อคือพิชิตกับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เรื่องมรดกของตระกูล แต่สุดท้ายก็หน้าแตก เคยเป็นโฆษกคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล เลขานุการประจํานายกรัฐมนตรี

ในขณะที่บทบาทการเคลื่อนไหวในภาคประชาชน เป็นรองประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน เลขานุการสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ จ.อุดรธานี เมื่อครั้งที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐประหารนั้น ได้เสนอชื่อให้ พ.ต.ท.ทักษิณ นั่งนายกสมาคมชาวไร่อ้อย เพื่อเป็นการยกย่องกลับเข้าสู่การเมืองไทย แต่ถูกต่อต้านจากสมาคม นอกจากนี้ยังเป็นกองหนุน นปท. ล่าสุดท้ายมาสังกัดอยู่กลุ่มบุรีรัมย์ และเมื่อได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อุดรธานี ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา จึงได้รับโควตาที่เป็นการจัดสรรให้ในส่วนของอีสานตอนบน

22. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงนี้ พรรคชาติไทยแลกกับศึกษาธิการที่พลังประชาชนขอคืน ทั้งๆ ที่ทีมเศรษฐกิจของพลังประชาชนมีโอเคด้วย แต่ "ดอกเตอร์เอ" ตีตราจองเป็นเจ้าของกระทรวงคนใหม่ไปแล้ว ประวัติความเป็นมาก็ไม่ใช่อย เพราะเคยเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่หมู่บ้านพิษณุโลกและศิษย์ก้นกุฎีของ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้ดิบได้ดีเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกหลังจากเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีมาครั้งหนึ่ง ภาพลักษณ์ทางการเมืองนั้นถือว่าดีมาก เพราะมีก้นในการพูดจาและคิดนโยบาย แต่ช่วงหนึ่ง สื่อสวีเดนเคยเสนอข่าวว่า มีสเตอร์วี และมิสเตอร์เอส ที่มาช่วยงานรัฐบาลชาติไทยจัดซื้อเรือดำน้ำ จนหลายคนสงสัยว่ามีสเตอร์วีจะเป็นใครในหมู่คนรู้จักอดีตนายกรัฐประหาร

23. มั่น พัทธินัย รมว.เทคโนโลยีและการสื่อสาร

สายตรงเจ้าพ่อปากน้ำที่ช่วงแรกก็ยกยักไม่ยอมร่วมรัฐนาวาลำนี้ แต่เมื่อแรงบีบจาก ส.ส. สดท้ายเจ้าพ่องูเห่า ก็ต้องถอยกลับคืนพื้นดิน แต่พอเวอร์ภายในของ วัฒนา อัศวเหม ยังแรงดีไม่มีตก สามารถเกาะเก้าอี้ตัวนี้ได้ตั้งแต่หัววัน แม้จะมีข่าวว่า ส.ส.สายดีกร่างขอโควตากระทรวงนี้ไป แต่ขาใหญ่ในพรรคหลายคนก็รู้ว่า อาว์ฉันทน์ ประคับประคองพรรคนี้มาเพียงใด หากจะไม่ตอบแทนกันเลยนั้น มันก็เกินไป

24. บุญลือ ประเสริฐโสภารมช.ศึกษาธิการ

เด็กในคณาของ สรรรรถ กลิ่นประทุม และอดีตสื่ออีก 1 ชีวิต ที่ไต่เต้าขึ้นมาเป็นนักการเมือง เริ่มเป็น ส.ส.ราชบุรี ปี 2544 มีตำแหน่งทางด้านการเมืองเป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มหาดไทย และเป็นเลขานุการ รมว.เกษตรฯ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นหัวหน้าทีม จ.ราชบุรี ของพรรคพลังประชาชน แม้จะได้มาเพียง 1 คน แต่ก็ได้รางวัลปลอบใจในฐานะโควตาที่ด้อย

25. พงศกร อรรถนพพร รมช.ศึกษาธิการ

การเลือกตั้งครั้งนี้เว้นวรรคสงครรยาลงแทนและก็สอบได้ อดีต ส.ส.ขอนแก่น หลายสมัย เคยอยู่กลุ่มวังน้ำเย็นใกล้ชิดกับนายสรรรรถ กลิ่นประทุม เคยหอบหิ้วกันไปทำงานที่กระทรวงแรงงานอยู่พักใหญ่ การขยับเป็น รมช.ในคราวนี้ ก็เพราะลูกพี่สนับสนุน ไปฝากฝังคนโตแห่งอีสานใต้ให้ดูแล ท่ามกลางเสียงครหาว่ากลุ่ม 16 กลับมาแจ้งเกิดทางการเมืองอีกคราวแล้ว

26. พล.ท.(หญิง) พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รมว.พลังงาน

จงใจเข้านี้ตั้งแต่ยังไม่สะเด็ดน้ำ เพราะ ส.ส.รวมใจไทยฯ สายล่าตะคองของ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ กวาด ส.ส.มาได้เป็นกอบเป็นกำที่สุด แม้พรรคนี้จะมี ส.ส. 9 ชีวิต แต่เป็นเด็กในคณาสุวัจน์ ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้น รมว.พลังงาน จึงเป็นของ "มาดามดิ่ง" ไปโดยปริยาย แม้บางช่วงจะมีกระแสข่าวว่าพลังประชาชนขอคืนโดยแลกกับกระทรวงหมอบ แต่ตัวจริงในรวมใจไทยฯ อย่างสุวัจน์ ไม่โอเค ทำให้ "มาดามดิ่ง" ได้คุมกระทรวงหลักที่มีผลต่อปากท้องในยามที่น้ำมัน-แก๊สถีบตัวสูงแบบนี้ ก็ต้องรอดูฝีมือแม่บ้านของสุวัจน์ ว่าจะฝ่าวิกฤติไปได้อย่างไร

27. อนงค์วรรณ เทพสุทิน รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขานุการพรรคประชาธิปัตย์ที่วันไม่เลิกจนถึงปัจจุบัน "เจ้เป้า" แม้จะสอบตก ส.ส.สัดส่วน แต่ก็ยังแรง กำลังต่อรองสูง เดิมถูกวางไว้ที่ รมว.แรงงาน แต่ก็มีมีการแลกเปลี่ยนเก้าอี้ดนตรีกับ 3 พรรค เพราะพลังประชาชนไปขอการพัฒนาสังคมฯ จากประชาธิปัตย์ และ "เป้าเหนาะ" ก็ขอแรงงานมาดูแล และมีขมิ้นมา ก็ต่อกลับเอากระทรวงนี้ไว้ได้ตามขั้นเชิงของเจ้าพ่อวังน้ำยม

28. อุไรวรรณ เทียนทอง รมว.แรงงาน

ตัวแทนของ เสนาะ เทียนทอง หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ลือขบี่ตำแหน่งเสนาบดีหญิงมาแล้ว 3 สมัยตามอำนาจต่อรองของนักเลงวังน้ำยมที่หลายฝ่ายยังไม่เข้าใจว่า เหตุใดมาร่วมงานกับพลังประชาชน ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ เสนาะประกาศสันเมืองว่าชาตินี้จะไม่สังฆกรรมการเมืองกับทักษิณและนอมินี แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนไป แม้ "เป้าเหนาะ" ละวางตำแหน่งทางการเมืองแล้ว แต่ก็ผลักดันศรีภรรยาให้ไปทำหน้าที่แทน "เป้าอุ" กลับมานั่งกระทรวงนี้เป็นสมัยที่สอง ช่วงที่เว้นวรรคไปขณะหนึ่งนั้น ก็ย้ายไปเป็น รมว.วัฒนธรรม

29. วุฒิปงศ์ ฉายแสง รว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บุตรชายอีกคนของ อนันต์ ฉายแสง ที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวของ เลิศ-ยินดี ชินวัตร มาหลายสิบปี นิติศาสตร์บัณฑิต ลูกพ่อขุน เดินตามรอยเท้าพ่อและครอบครัวบนถนนการเมือง สอบตกบ้าง ได้บ้าง แต่ไม่ท้อ ว่ากันว่าตำแหน่งนี้เป็นรางวัลบรรณาการที่นายใหญ่ตอบแทน จาตรนต์ ฉายแสง ที่ดูแลพรรคไทยรักไทยจวบจนนาทีสุดท้าย และเมื่อโอกาสเปิดก็แจ้งเกิดเป็น รว.วิทยาศาสตร์ฯ แทนที่ จนวันนี้ตระกูลฉายแสงมีอีกหนึ่งชีวิตที่ขึ้นแท่นรัฐมนตรี ซึ่ง สมัคร สุนทรเวช ถึงกับออกปากว่าอยากให้นั่ง รว.การคลัง เพราะเห็นแก่หน้าพี่ชาย

30. สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รว.ยุติธรรม

มีพี่เป็นอดีตอธิบดีกรมตำรวจ และ ส.ว.เชียงใหม่ ส่วนน้องชายก็เคยเป็นอธิบดีกรมดีเอสไอ ลูกเขยเจ้าสัวอุเทน เตชะไพบูลย์ อดีตหัวหน้ากลุ่ม 16 อันโด่งดัง ที่ตอนนี้กลุ่ม 16 กำลังกลับมาทวงความยิ่งใหญ่บนถนนการเมือง เล่นการเมืองมานาน อยู่มาหลายพรรค เป็นรัฐมนตรีหลายคราว และผู้แทนการค้าไทย ช่วงหนึ่งที่ไทยรักไทย กำลังตั้งไข่ คนคนนี้ก็ไปแคนดิเดตเลขาธิการพรรค แต่ช่วงนั้นสมพงษ์ไปสังกัดพรรคชาติไทยแล้ว แผนนี้ต้องยุติ เพื่อไม่ให้ บรรหาร-ทักษิณ มีปัญหาคาใจ แต่ภายหลังก็มาเป็นหนึ่งในขุนพลภาคเหนือของพลพรรครักแล้ว คราวนี้มีชื่อติดโผประธานสภา และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเอหลายแห่ง สุดท้ายก็ได้ในสิ่งที่หมายปอง

31. อนุสรณ์ วงศ์วรรณ รว.วัฒนธรรม

บุตรชายพ่อเลี้ยงณรงค์ วงศ์วรรณ เจ้าของพื้นที่ ส.ส.ลำพูน 4 สมัย มีดีกรีเป็นอดีต รว.อุตสาหกรรม รว.มหาดไทย รว.แรงงานและสวัสดิการสังคม มาเลื่อนขั้นเป็น รว.ครั้งแรกก็คราวนี้ มาในโควตาภาคเหนือ และช่วงที่วิ่งตอรองกันนั้น ชื่อนี้ก็เคลื่อนไปหลายกระทรวง เพราะสโลว์ไลฟ์ใหญ่จากแดนไกลนั้นต้องมีหลายแผนไว้ตัดสินใจ และเมื่อรวมกับกระแสข่าวว่า นายกฯ สมัครให้พิจารณาชื่อนี้ในกระทรวงศึกษา นั้น ทำให้ต้องไหลลงมากกว่าเก้าอี้ที่น่าจะดีกว่าควาลม หรือได้ปลาเล็กปลาน้อยปลอบใจ

32. ไชยา สะสมทรัพย์ รว.สาธารณสุข

อดีต รว.คมนาคม และ ส.ส.นครปฐม หลายสมัย โควตาภาคกลางที่ สรรพกร กลิ่นประทุม ช่วยผลักดันเมื่อรวมกับสัญญาใจที่ ไชยยศ สะสมทรัพย์ ให้ไว้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ พี่น้องสะสมทรัพย์แห่งเมืองส้มโอก็บรรลุผล เดิมมีชื่อติดโผ รว.ยุติธรรม หรือไม่ก็มหาดไทยตามที่เจ้าตัวเคยเผยไว้กับสื่อบางสำนัก แต่กลับต้องแห้ว เพราะแรงบีบจากใครบางคนในพรรค จึงต้องย้ายไปกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเจ้าตัวก็ดูจะตื่นเต้นไม่น้อย เพราะโร้ไปดูห้องหับตั้งแต่ไก่โห่

33. ขวรัตน์ ชาญวีรกุล รว.สาธารณสุข

หนที่แล้วเป็นคิวลูกชาย อนุทิน ชาญวีรกุล แต่เพราะติดอยู่บ้านเลขที่ 111/5 หนนี้ ผู้เป็นพ่อก็เลยต้องเข้ามา ว่ากันว่ามาตามแรงผลักดันของคุณหญิงหน่อย เพราะครอบครัวมีธุรกิจก่อสร้าง "เครือชินไทย" จึงไม่ยากที่จะดูเล็ง ส.ส.กทม. ชื่อนี้ขุมเจียบมาหลายเพลลา และมาปรากฏเอาในช่วงท้ายแต่ก็ไม่ผิดหวัง แม้บางโผจะระบุว่า อาจจะไปเป็น รว.พาณิชย์ ก็ตาม วันนี้นำวัยจะ 70 กว่าแล้ว แต่ก็ยังไม่ยอมพ่ายสังขาร เคยเป็น รว.การคลัง มาครั้งหนึ่ง แล้วคราวนี้ก็กลับมาทำหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดและพยาบาล ก็ยังน่าสนใจว่า ขวรัตน์ จะทำอะไร ในเมื่อ ลูกชายโดน คตส.สอบเซ็นทรัลแล้ว

34. ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รว.การคลัง

เลขาธิการพรรครวมใจไทยฯ ตอรอง รว.การคลัง มาได้สำเร็จ ท่ามกลางการขับไล่ของลูกพรรคที่โวยวายว่า "ไม่ดูแลลูกน้องและไปร่วมรัฐบาลโดยไม่มีมติพรรค" แต่ขานนี้กลับเจียบไปในสายลมแบบนางงอน มีข่าวในช่วงแรกว่าจะไปเป็น รว.คมนาคม รว.การท่องเที่ยวฯ แม้กระทั่งหลุดไปอยู่สำนักนายกฯ ก็ยังมี แต่เสียอึด ยืนกรานสัญญาใจที่มีไว้แต่แรก จึงทำให้เก้าอี้ รว.การคลัง ที่เทียบเท่า "รัฐมนตรีว่าการ" ไม่หนีหายไปไหน แถมพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ ก็ดูจะมองค้อนเข้าให้ เพราะเสียงแค่ 9 กลับได้โควตาถึง 2

35. ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รว.การคลัง

คนเคียงหมอนของว่าที่ ร.ต.ไพโรจน์ สุวรรณฉวี ที่ตอนนี้ติดคุกการเมือง 5 ปี ถือว่าดั่งตั้งแต่มองไม่ได้นั่งเก้าอี้ เพราะถูกมองว่าจาก "พยาบาลวิชาชีพ" สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แล้วโอนย้ายไปรับตำแหน่ง "ผู้อำนวยการกองอนามัยและสิ่งแวดล้อม" องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แล้วลาออกมาลงสมัคร ส.ว. นครราชสีมา จนได้รับเลือก แต่ถูกรัฐประหารก่อน ถูกสามมีจับลงสมัคร ส.ส.เป็นเพื่อนลูก "พลพีร์ สุวรรณฉวี" และได้รับเลือกทั้งคู่ ก่อนที่ "ร.ต.หญิง ระนองรักษ์" จะมาแรงแข่งทางโค้งในช่วงท้ายๆ ก้าวจากส.ส.สมัยแรกมาเป็น

"รัฐมนตรีโควตาสามี" แต่พอ "นายฯ สมคร" เห็นหน้าค่าตา รู้สึกว่า "กรม.ชี้เหร์" จึงขอสลับตำแหน่งกับ "วุฒิ
พงศ์ ฉายแสง" น้องชาย "เสี่ยอ้อย" จาตรนต์ ฉายแสง อดีตหัวหน้ากลุ่มไทยรักไทย แต่พรรคเพื่อแผ่นดินไม่
ยอมจึงต้องปล่อยเลยตามเลย